

Kon Rẫy, ngày 30 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Tự đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập - Năm 2023

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Huyện đoàn Kon Rẫy
- Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy
- Số điện thoại: 0260.3824279 - Email: huyendoankry@gmail.com

II. Kết quả đánh giá, xếp loại

STT	Nội dung tiêu chí	Điểm tối đa	Đơn vị tự chấm
1	Các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập	30	30
a	Đơn vị có chủ trương hoặc kế hoạch cho thành viên học tập thường xuyên.	10	10
b	Đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập.	10	10
c	Đơn vị quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên.	10	10
2	Về kết quả học tập của thành viên	30	30
a	100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.	10	10
b	100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi,	5	5
c	100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của Nhà nước.	10	10
d	100% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.	5	3
3	Đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập	40	38

STT	Nội dung tiêu chí	Điểm tối đa	Đơn vị tự chấm
a	100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập.	25	25
-	Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội.	3	3
-	Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân.	3	3
-	Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.	3	3
-	Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường.	3	3
-	Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.	3	2
-	Có tư duy phân biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề.	3	3
-	Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới.	3	3
-	Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp.	4	4
b	Đơn vị đạt từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.	10	10
c	Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác.	5	5
Tổng cộng số điểm tối đa		100	98

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm và xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng thiết thực theo hướng có trọng tâm, theo yêu cầu của ngành, chức danh và vị trí việc làm cán bộ công chức, viên chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được quan tâm, trình độ của cán bộ, công chức không ngừng được nâng cao. Năng lực thực thi công vụ được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế

Do hầu hết các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều được tổ chức vào giờ hành chính, nên cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian, công việc và công tác nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuyên môn của đơn vị nên chất lượng công việc chưa được hiệu quả tối đa.

IV. Phương hướng năm 2024

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục phát huy những ưu điểm trong công tác đào tạo cán bộ công chức, tham mưu cho Cấp ủy về nội dung xây dựng xã hội học tập liên quan đến công tác Đoàn tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt Kế hoạch Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện xây dựng xã hội học tập, đánh giá xếp loại đơn vị học tập năm 2023 của Huyện đoàn Kon Rẫy./.

Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT huyện;
- Lưu HĐ.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

P. RI THU



Rô Man Dân